



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๕๖๕

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่มีประเด็นเกี่ยวข้อง และอาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



ประเด็น	ที่มา/URL	จำนวน	ความคิดเห็น
			การทำงานของ กทม.มากขึ้น โดยรัฐสีกันใจกรุงเทพฯ จะได้รับการพัฒนาและเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
<b>ข้อเสนอแนะ</b> สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการบูรณาการความร่วมมือการเปิดเผยข้อมูลของ กทม.ตามนโยบาย Open Data รวมทั้งช่องทางการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ			
๒. ข้อวิจารณ์กรณี ประปาหัวแดง บริเวณชุมชนบ่อนไก่ ไม่สามารถใช้งานได้ และถูกปูนโบกทับ	www.facebook.com/ Khaosod - ข่าวสด https://www.facebook.com/๑๒๙๕๕๘๙๙๙๐๓๙๕๔๐๒/posts/๓๖๖๘๐๗๙๘๘๖๕๕๔๒๒๓๗	๑๐,๗๒๓ likes ๑๐๘ shares ๔๕๔ comments ๑๑,๒๘๕ engage count	- ร้อยละ ๘๔.๑๐ ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่ากรณีสื่อออนไลน์ตั้งข้อสังเกตเหตุเพลิงไหม้ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ พบปัญหาแหล่งน้ำและประปาหัวแดงไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากถูกปูนโบกทับวาล์วเปิดปิด โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบนั้น ตำหนิเจ้าของบ้านในชุมชนที่โบกปูนทับประปาหัวแดง ซึ่งขาดความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนร่วมเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถใช้ประปาหัวแดงได้ นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการคดีตามกฎหมายกับเจ้าของบ้านได้หรือไม่  - ร้อยละ ๑๕.๙๐ ของผู้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตเหตุใดสำนักงานเขตพื้นที่ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงปล่อยปละละเลยให้มีการรื้อล้างที่สาธารณะและโบกปูนทับวาล์วเปิดปิดประปาหัวแดง รวมทั้งมีการตรวจสอบประปาหัวแดงให้พร้อมใช้งานหรือไม่ เนื่องจากหลายพื้นที่กรุงเทพฯ ยังพบประปาหัวแดงที่ไม่สามารถใช้งานได้ นอกจากนี้ ขอให้ออกกฎหมายให้ทุกบ้านติดตั้งระบบดับเพลิงภายในตัวบ้าน รวมทั้งขอให้ กทม.มีนโยบายตรวจสอบการใช้งานประปาหัวแดงทุก ๑๕ วัน มีบันทึกวันเวลาและผู้ตรวจเป็นหลักฐาน
<b>ข้อเสนอแนะ</b> สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบประปาหัวแดงบริเวณชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ และพื้นที่อื่น ๆ ในกรุงเทพฯ ให้เพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยเฉพาะชุมชนที่มีประชาชนพักอาศัยหนาแน่นและทางเข้าออกแคบ			